



# ยุคล้างแรงความคืบหน้านโยบายการคลัง

เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระยะชะลอตัว รัฐบาลจึงพยายามที่จะอัดฉีดเพื่อเร่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีพลังขับเคลื่อนในช่วง 2-3 สัปดาห์ รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องในระบบ มาตรการดูแลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) รวมไปถึงการออกมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการเข้ามาลงทุนมากขึ้น

ล่าสุดกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาช่วยดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลัง จะสรุปมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่าจะเป็นในลักษณะใด เพราะอาจจะทำให้ตลาดและประชาชนตื่นตระหนกและชะลอการซื้อขาย แต่ก็พยายามที่จะดำเนินการให้รวดเร็ว ซึ่งหากปล่อยให้เรื้อรังนานไปก็ไม่ดี เนื่องจากสังคมต้องการความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะออกมา จะเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้น เพราะการหารือกับผู้ประกอบการพบว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ยังไปได้ดี เพียงแต่อาจมีปัญหาในอนาคต การออกมาตรการมานี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ปัญหาที่แท้จริงของภาคอสังหาริมทรัพย์คือผู้ซื้อบ้านกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ไม่ผ่านประชาชนอยากได้บ้านมีมาก แต่เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ดังนั้นในเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะแก้ไข โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ไปหามาตรการเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ และบริหารลูกค้าดีของธนาคารเพื่อหารายได้มาเฉลี่ยกับส่วนที่จะเสียหาย

สำหรับความคืบหน้าเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าอยู่ระหว่างการศึกษา ไม่ได้ยุติเรื่องดังกล่าว เพราะการออกกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งมีหลายทางเลือก เช่น แนวทางการเก็บภาษีของเก่า ก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมและจะทำให้เสร็จภายในปีนี้ จะได้ทำให้คนที่เกี่ยวข้องไม่เกิดความกังวล

เช่นเดียวกับการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) กำลังไปศึกษาความเหมาะสมว่าจะต่ออายุเพื่อสร้างความเข้มแข็ง



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ให้ตลาด หรือปรับเงื่อนไขเพื่อป้องกันให้ผู้มีรายได้น้อยใช้เป็นช่องทางหักลดหย่อนรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7 จะต้องทบทวนต่อไปหลังจากที่ต่ออายุไปแล้ว ทั้งนี้หากสามารถผลักดันให้เกิดการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทำให้ธุรกิจเหลือบัญชีชำระภาษีแค่บัญชีเดียวได้ ก็จะทำให้รัฐมีรายได้นิ่งขึ้น เป็นการอุดช่องโหว่การเลี่ยงภาษีได้ ก็ไม่ต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องเหล่านี้จะมีความชัดเจนในอีก 2-3 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เร่งรัดการสรรหาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ยังว่างอยู่ทั้งหมด เพื่อให้ได้คนเข้ามาทำงานภายในสิ้นปีนี้ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ที่มีการเปิดสรรหาไปรอบแรกแล้วแต่ยังมีปัญหาให้เร่งสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป การสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) ที่ยังมี

ปัญหาเรื่องการแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน และการบริหารจัดการทั้งหมดที่จะต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ยังมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ต้องเปิดสรรหาอบใหม่ และการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยอมรับว่าอาจทำได้ค่อนข้างยาก เพราะคนที่ดีคนเก่งก็ไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นผู้บริหารแบงก์รัฐ

สำหรับผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นวงเงิน 1.36 แสนล้านบาท ที่ออกมาก่อนหน้านี้ คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ และยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตได้ดีกว่าปี 2557 ที่จีดีพีโตร้อยละ 0.9 ซึ่งช่วงครึ่งแรกของปีนี้จีดีพีเติบโตไปแล้วร้อยละ 2

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กระทรวงการคลัง  
[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)